
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 
วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายปริญญา  สุวรรณศร  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๒ นายนเรศน์  ถาวร  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๓ นายอนุพงษ์  ธิรินทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๔ นายสมยศ  ไชยนันตา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๕ นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  ๖ นายเจริญ  ญาสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
  ๗ นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๘ นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๙ สิบเอกธนากร  ปูปินตา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
12 นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
1 นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ลาป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นางอ าไพ  อวนศรี  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  2 นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  3 นายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  4 นายถาวร  สืบคุณะ  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นางสมพร  สีเขียว  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๖ นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๗ นางเพลินพิศ  สองแคว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  8 นายวีระ  ธิรินทอง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  9 จ่าสิบเอกแดนชัย  สันยาว  ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
10 นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11 นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาลงทะเบียนครบองค์ประชุม ผมขอ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ อนุญาตแจ้งก่อนการประชุมสภาเทศบาล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ

PDPA  ผมจึงขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน     
ในการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมสภา ไว้เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและประโยชน์ในทางราชการ 

 

 - แจ้งวาระการประชุมในวันนี้  มี 1 ญัตติ ในระเบียบวาระที่ 4 ซึ่งต้องขอความ
เห็นชอบต่อสภาฯ ดังนี้ ญัตติที่ 1 ขอความเห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า 
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 12 โครงการ อนุมัติในการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567 
ในวันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567 ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 
2484 

 

- ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญนายปริญญา สุวรรณศร ประธานสภาเทศบาลต าบล     
ห้างฉัตรแม่ตาล เปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕67  ณ บัดนี้ 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 

นายปริญญา สุวรรรศร - ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้มีเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาลฯ แจ้งให้ทราบคือ  

1) นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ลาป่วย เนื่องจากปวดท้อง  
อ่อนเพลีย ไม่สามารถมาประชุมได้ในวันนี้ 

  2) การประดับตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  
ขอให้ทุกท่านประดับตราสัญลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป 

 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 
 

นายปริญญา สวุรรณศร - เนื่องจากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2567 เมื่อวันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567 ยัง    

ไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มีรายงานการประชุมสภาให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม 

  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

 

 



๓ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายปริญญา สวุรรณศร  - ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอยื่นกระทู้ถามการจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่าน
ระเบียบวาระนี้ไป 

 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑  ญัตติขอความเห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า โครงการที่ได้รับ
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 จ านวน 12 โครงการ อนุมัติในการประชุมสภาเทศบาลต าบล    
ห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567    
ในวันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567 ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ. 2484 ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน สท.อนุพงษ์ ธิรินทอง 
ถึงบ้านนางเสาร์แก้ว เตียนน้อย หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮาว ต าบลห้างฉัตร อ าเภอ    
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 352,500 บาท 

2. โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้าเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สถานที่
ก่อสร้าง บริเวณไหล่ทาง สาย ลป.ถ.39-011 บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 175,700 บาท   

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางน้อย     
ปามา ถึงบ้าน ร.ต.ต. เจษ คนเที่ยง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮาว ต าบลห้างฉัตร อ าเภอ    
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 831,000 บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายทองค า 
ตั้งการ ถึงบ้านนางเสาวลักษณ์ ดวงค า หมู่ที่ 5 บ้านแพะดอนสัก ต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 460,200 บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบัวบาน ยุวารี ถึง
หน้าฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร หมู่ที่ 5 บ้านแพะดอนสัก ต าบลห้างฉัตร อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 338,700 บาท 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนาย
ส าราญ ใหม่ทา หมู่ที่ 7 บ้านปันง้าว ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
งบประมาณ 645,400 บาท 

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรอด 
วงศ์ปิง – ปากทางซุปเปอร์ หมู่ที่ 7 บ้านปันง้าว ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง งบประมาณ 225,100 บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายอดุลย์ 
ยะถา ถึงบ้านนายประหยัด รินชมภู ถึงบ้านนายสมพล เรือนกุนา หมู่ที่ 7 บ้าน    
ปันง้าว ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 348,300 บาท 

 



๔ 
 

9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาย
ประพันธ์ ต๊ะใจ ถึงบ้าน นายประดิษฐ์ จองปันต๊ะ ถึงบ้านนายสมศักดิ์ ง้าวทาสม 
หมู่ที่ 7 บ้านปันง้าว ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 
180,800 บาท  

10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาย
สวัสดิ์ สอนปิงค า ถึงบ้านนางน้อย ธินา หมู่ที่ 7 บ้านปันง้าว ต าบลห้างฉัตร อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 86,300 บาท 

11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายบ้านผู้ใหญ่  
ศรีรัตน์ ใจสิน ถึงบ้านนางมาลา ทรายหล้า หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง ต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 152,100 บาท 

12. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายข้างบ้าน
ผู้ช่วยก าชัย เรือนปิน ถึงบ้านนายจ าเนียร พันธุ์มี หมู่ที่ 9 บ้านปางม่วง ต าบล
ห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 622,000 บาท 
 

 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ในระเบียบวาระที่ 4.1 จะขอมติที่สภาว่า จะพิจารณาให้ความเห็นชอบทีละ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  โครงการ หรือทุกโครงการพิจารณารวดเดียว ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอครับ 
 

นายนเรศน์  ถาวร  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมเห็นควรว่า  
  ญัตติขอความเห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าในวันนี้ ควรพิจารณารวดเดียว

ทั้ง 12 โครงการเลยครับ เพราะเราได้พิจารณาให้ใช้จ่ายเงินสะสมไปแล้วครับ 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง  1. นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ  2. นายอนุพงษ์ ธิรินทอง 

- มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอื่นอีกหรือไม่  

 - ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอ่ืนอีก 
  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมต ิ

 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบให้พิจารณาญัตติที่ 4.1 รวดเดียวทั้ง 12 โครงการ 

ตามท่ีนายนเรศน์ ถาวร เสนอ”    โปรดยกมือขึ้นครับ (11 เสียง) 
- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้พิจารณาญัตติที่ 4.1 รวดเดียวทั้ง 12 โครงการ 
 ตามท่ีนายนเรศน์ ถาวร เสนอ”    โปรดยกมือขึ้นครับ  (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท์ ด้วยเสียง 11 เสียง (รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ 
-ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-  (ลาป่วย 1 คน) เห็นชอบให้พิจารณาญัตติที่ 4.1   
รวดเดียวทั้ง 12 โครงการ ตามทีน่ายนเรศน์ ถาวร เสนอ 
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นายจิรัฏฐ์ ยารังษี  - เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาทุกท่าน ตลอดจนคณะผู้บริหาร ผู้น าชุมชน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 

๔ มิถุนายน ๒๕๖๗  สภาเทศบาลฯ ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ส าหรับการด าเนิน
โครงการ จ านวน ๑๗ โครงการ  ซึ่งปรากฏว่าในโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่เป็น
ลักษณะงานก่อสร้างจ านวน ๑๖ โครงการ ซึ่งการก่อสร้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับที่ดิน ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ นั้นหมายความว่าโครงการ      
ที่ผ่านการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม หากจะด าเนินการก่อสร้างก็จะต้องขออนุญาตการ
เข้าท าประโยชน์ในที่ป่าตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าวก่อน 

 

 แต่ที่นี้ ในจ านวนโครงการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาฯ จ านวน ๑๖ โครงการ     
เป็นงานก่อสร้าง ก็พบว่าบางโครงการไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตตามกฎหมายป่าไม้
ดังกล่าว เนื่องจากพบว่าที่ดินส าหรับการก่อสร้างเป็นเอกสารสิทธิตามประมวล
กฎหมายที่ดินแล้ว เช่น โครงการที่ด าเนินการก่อสร้างภายในเทศบาลฯ จ านวน ๓ 
โครงการ  เป็นเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดิน และบางโครงการกองช่างได้ขอความ
เห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในที่ป่าไปแล้ว จ านวน ๓ โครงการ  ดังนั้น ในการขอ
ความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลฯ เพ่ือใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
ในที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ จะมีเพียงจ านวน ๑๒ โครงการ ที่ยัง
ไม่ได้ขออนุญาต ทางคณะผู้บริหารฯ โดยนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลจึงได้
จัดท าญัตติเสนอต่อสภาฯ เพ่ือขอความเห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า     
เพ่ือประกอบเอกสารการยื่นขออนุญาตต่อป่าไม้ต่อไป 

 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ด้วยได้รับแจ้งจากท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในการเสนอญัตต ิ
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอความเห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 
12 โครงการ อนุมัติในการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567 ในวันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567 
ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ 
เสนอญัตติเพ่ือให้สภาได้พิจารณา ขอเชิญครับ 

 

นางอ าไพ  อวนศรี - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
นายกเทศมนตรีฯ ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางอ าไพ อวนศรี ขอเสนอญัตติขอความ

เห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 12 
โครงการ อนุมัติในการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567 ในวันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567 ตาม
มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน สท.อนุพงษ์ ธิรินทอง ถึง
บ้านนางเสาร์แก้ว เตียนน้อย หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮาว ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง งบประมาณ 352,500 บาท 

2. โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้าเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สถานที่ก่อสร้าง 
บริเวณไหล่ทาง สาย ลป.ถ.39-011 บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอ        
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 175,700 บาท   
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3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางน้อย ปามา 
ถึงบ้าน ร.ต.ต. เจษ คนเที่ยง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮาว ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง งบประมาณ 831,000 บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายทองค า 
ตั้งการ ถึงบ้านนางเสาวลักษณ์ ดวงค า หมู่ที่ 5 บ้านแพะดอนสัก ต าบลห้างฉัตร อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 460,200 บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบัวบาน ยุวารี ถึง
หน้าฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร หมู่ที่ 5 บ้านแพะดอนสัก ต าบลห้างฉัตร อ าเภอ     
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 338,700 บาท 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนาย
ส าราญ ใหม่ทา หมู่ที่ 7 บ้านปันง้าว ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
งบประมาณ 645,400 บาท 

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรอด วงศ์ปิง 
– ปากทางซุปเปอร์ หมู่ที่ 7 บ้านปันง้าว ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง งบประมาณ 225,100 บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายอดุลย์     
ยะถา ถึงบ้านนายประหยัด รินชมภู ถึงบ้านนายสมพล เรือนกุนา หมู่ที่ 7 บ้านปันง้าว 
ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 348,300 บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายประพันธ์ 
ต๊ะใจ ถึงบ้าน นายประดิษฐ์ จองปันต๊ะ ถึงบ้านนายสมศักดิ์ ง้าวทาสม หมู่ที่ 7 บ้าน
ปันง้าว ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 180,800 บาท  

10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสวัสดิ์ 
สอนปิงค า ถึงบ้านนางน้อย ธินา หมู่ที่ 7 บ้านปันง้าว ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง งบประมาณ 86,300 บาท 

11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายบ้านผู้ใหญ่     
ศรีรัตน์ ใจสิน ถึงบ้านนางมาลา ทรายหล้า หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง ต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 152,100 บาท 

12. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายข้างบ้านผู้ช่วย
ก าชัย เรือนปิน ถึงบ้านนายจ าเนียร พันธุ์มี หมู่ที่ 9 บ้านปางม่วง ต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 622,000 บาท 

   จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ให้ความ
เห็นชอบญัตติดังกล่าว เพ่ือน ามาประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่    
ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ค่ะ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ในประเด็นเรื่องเก่ียวกับการขออนุญาตเข้าใช้ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า วันนี้กระผมมีเอกสารเพ่ิมเติมนอกจากเอกสารที่ได้แจ้งต่อสภา

เทศบาลฯ ในการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งได้แจ้งว่าหนังสือหารือของเทศบาลต าบล   
ห้างฉัตรแม่ตาล หารือต่อที่ดินจังหวัดล าปาง สาขาห้างฉัตร ในประเด็นเกี่ยวกับการ
ขออนุญาตป่าไม้ในกรณีการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือ
ที่ดิน นสล. ตามที่เรารู้จักกัน ซึ่งได้แจ้งให้สภาฯ ทราบแล้วว่ากรณีดังกล่าว จะต้อง
ด าเนินการขออนุญาตป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ อยู่ แม้จะเป็น
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ที่ดินสาธารณะ ส าหรับวันนี้ ได้มีหนังสือกรมป่าไม้ ที่ได้ตอบข้อหารือของสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งประเด็นการก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่วประเทศ ว่าจะต้องด าเนินการขออนุญาตป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ.๒๔๘๔  อยู่หรือไม่ เนื่องจากเข้าใจว่าถนนตามหมู่บ้านต่างๆ เป็นทางสาธารณะ
ที่ไม่ต้องขออนุญาต  เนื่องจากที่ดินที่อยู่ตามถนนที่เป็นบ้านเรือนของประชาชนมี
เอกสารสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็น โฉนดที่ดิน นส.๓ก หรือแม้แต่ที่ดิน สปก. อยู่แล้ว สภาพ
ของถนนจึงเป็นพ้ืนที่ควบเกี่ยวกับที่ดินของประชาชน อาจจะไม่ต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ โดยกรมป่าไม้ ได้มีหนังสือที่ ทส ๑๖๐๒.๔๒/
๔๘๔๕  ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ตอบข้อหารือสันนิบาตแห่งประเทศไทย  เรื่อง 
หารือหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้  
โดยประเด็นจะปรากฏหน้า ๔ ข้อ ๔ กรณีถนนที่ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นไว้ ซึ่ง
การขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ
ขอขึ้นทะเบียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดไว้ กรณีถนนของท้องถิ่นที่มีการขึ้ นทะเบียน 
ทางหลวงท้องถิ่นไว้แล้วนั้น หากถนนเกิดความช ารุดหรือได้รับความเสียหายจาก    
เหตุภัยพิบัติหรือจากการใช้งานเป็นเวลานาน ซึ่งหากท้องถิ่นจะด าเนินการปรับปรุง
หรือซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย (เดิม) จะต้องขออนุญาตการเข้าใช้ประโยชน์
ในที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ในประเด็นดังกล่าว กรมป่าไม้ได้ตอบข้อหารือ
ว่า การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าต้องด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  และต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงเข้าด าเนิน
โครงการได้  ยกเว้นเป็นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  ในมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว เกี่ยวกับกรณีฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นในการปรับปรุงและ
ซ่อมแซม เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎรให้สามารถด าเนินการไปพลางก่อนได้ 
และต้องแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบภายหลัง   

ดังนั้น หากพิจารณาเจตนารมณ์ของหนังสือกรมป่าไม้ ก็ทราบว่าทุกกิจกรรม/
โครงการที่เป็นการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน ทางสาธารณะจะต้องด าเนินตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ จะยกเว้นได้กรณีที่เป็นภัยพิบัติท าให้เกิดความ
เดือดร้อนประชาชนที่จ าเป็นต้องรีบด าเนินการแก้ไขเท่านั้นจึงจะสามารถด าเนิน
โครงการก่อนการได้รับอนุญาต แต่ก็ต้องแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบภายหลัง หนังสือตอบ
ข้อหารือในประเด็นดังกล่าวจึงชัดเจนว่าการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในที่ป่าตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ที่เกี่ยวกับถนนหรือทางสาธารณะจะต้องขอความ
อนุญาตกรมป่าไม้ทุกกรณี  จึงอยากให้ทางสภาเทศบาลฯ ได้เกิดความมั่นใจว่า     
การขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ในเรื่องการขอความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในที่ป่า 
เป็นอ านาจของสภาฯ หรือไม่ และจ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องขออนุญาตทุกกรณี  จึงน า
เรียนสภาเทศบาลฯ เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป 

 

นายทวิช จ าปาวัน - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน โครงการตามญัตตินี้กองช่างได้เสนอเพ่ือขอเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่าไม้ ทั้งหมด 12 โครงการ ส่วนโครงการที่ไม่มี เป็นโครงการที่ด าเนินการใน
เทศบาลฯ จ านวน 5 โครงการรวมถึงการจัดซื้อกล้อง CCTV ด้วย ส่วนรายละเอียด
โครงการต่างๆ  ปริมาณงาน ขนาด งบประมาณ ได้เสนอและพิจารณากันแล้วใน



๘ 
 

ญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสม ในวันนี้กองช่างเสนอญัตติขอให้พิจารณาเพ่ือน าไปประกอบ
เอกสารขอเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าตามหนังสือสั่งการที่ได้ชี้แจงมา ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปราย ก่อนลงมติ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง สมาชิกสภา เขต 1 ส าหรับญัตตินี้
การขอความเห็นชอบเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า จ านวน 12 โครงการ ผมเห็นชอบ
ด้วย เพราะท้ัง 12 โครงการเราได้เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว เพ่ือให้โครงการทั้ง 12 โครงการเดินหน้าต่อไป จึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้
พิจารณาเห็นชอบด้วย 

 

สิบเอกธนากร ปูปินตา - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมสิบเอกธนากร ปูปินตา สมาชิกสภา เขต 2 ผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ 
เพ่ือเราจะได้กระจายงบประมาณไปช่วยเหลือ ดูแล สร้างผลประโยชน์ให้กับชาวบ้าน 
เพ่ือสร้างความเจริญให้กับหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน 

 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
  

นายปริญญา สุวรรณศร  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าโครงการที่ได้รับ

อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 12 โครงการ” โปรดยกมือขึ้นครับ (11  เสียง) 
- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าโครงการที่ได้รับ
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 12 โครงการ” โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เอกฉันท์ ด้วยเสียง 11 เสียง (รวมประธานสภาฯ),         
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- (ลาป่วย 1 คน) เห็นชอบการเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่า โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 12 โครงการ อนุมัติ
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567  ในวันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567 ตามมาตรา 
54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน สท.อนุพงษ์ ธิรินทอง 
ถึงบ้านนางเสาร์แก้ว เตียนน้อย หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮาว ต าบลห้างฉัตร อ าเภอ    
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 352,500 บาท 

2. โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้าเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สถานที่
ก่อสร้าง บริเวณไหล่ทาง สาย ลป.ถ.39-011 บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 175,700 บาท   



๙ 
 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางน้อย     
ปามา ถึงบ้าน ร.ต.ต. เจษ คนเที่ยง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮาว ต าบลห้างฉัตร อ าเภอ    
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 831,000 บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายทองค า 
ตั้งการ ถึงบ้านนางเสาวลักษณ์ ดวงค า หมู่ที่ 5 บ้านแพะดอนสัก ต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 460,200 บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบัวบาน ยุวารี ถึง
หน้าฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร หมู่ที่ 5 บ้านแพะดอนสัก ต าบลห้างฉัตร อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 338,700 บาท 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนาย
ส าราญ ใหม่ทา หมู่ที่ 7 บ้านปันง้าว ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
งบประมาณ 645,400 บาท 

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรอด 
วงศ์ปิง – ปากทางซุปเปอร์ หมู่ที่ 7 บ้านปันง้าว ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง งบประมาณ 225,100 บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายอดุลย์ 
ยะถา ถึงบ้านนายประหยัด รินชมภู ถึงบ้านนายสมพล เรือนกุนา หมู่ที่ 7 บ้าน    
ปันง้าว ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 348,300 บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาย
ประพันธ์ ต๊ะใจ ถึงบ้าน นายประดิษฐ์ จองปันต๊ะ ถึงบ้านนายสมศักดิ์ ง้าวทาสม 
หมู่ที่ 7 บ้านปันง้าว ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 
180,800 บาท  

10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาย
สวัสดิ์ สอนปิงค า ถึงบ้านนางน้อย ธินา หมู่ที่ 7 บ้านปันง้าว ต าบลห้างฉัตร อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 86,300 บาท 

11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายบ้านผู้ใหญ่  
ศรีรัตน์ ใจสิน ถึงบ้านนางมาลา ทรายหล้า หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง ต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 152,100 บาท 

12. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายข้างบ้าน
ผู้ช่วยก าชัย เรือนปิน ถึงบ้านนายจ าเนียร พันธุ์มี หมู่ที่ 9 บ้านปางม่วง ต าบล
ห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 622,000 บาท 

 
นายจิรัฏฐ์ ยารังษี  - ก่อนจะเข้าสู่วาระท่ี 5 วาระอ่ืนๆ รายงานการประชุมสภาในวันนี้ จะต้องส่งมติให้ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ส านักงานป่าไม้จังหวัดล าปาง เพ่ือจะน าไปประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์

ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ดังนั้นวันนี้ ผมขอน ารายงาน
การประชุมสภา ที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาตรวจเสร็จแล้ว ส าเนา
แนบส่งเอกสารไปก่อนที่จะมีการลงมติรับรองรายงานการประชุม จึงขอมติเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลในการน ารายงานการประชุมสภาในวันนี้ ที่ยังไม่ได้มีการรับรองรายงาน
การประชุม ไปประกอบเอกสารให้กับหน่วยงานที่ขอมติมาไปก่อนเฉพาะกาลนี้ เท่านั้น 

 
 



๑๐ 
 

นายปริญญา สวุรรณศร - ไม่ต้องมีการอภิปราย ผมขอมติที่ประชุม 
 ประธานสภาเทศบาลฯ - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
   

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี   - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล)   
 

นายปริญญา สุวรรณศร   - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้น ารายงานการประชุมครั้งนี้ท่ียังไม่ได้มีการ   

ลงมติรับรองรายงานการประชุมไปใช้ก่อนตามท่ีเลขานุการสภาเสนอ โปรดยกมือขึ้น
ครับ (11 เสียง) 

  - สมาชิกสภาท่านใดพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบ ให้น ารายงานการประชุมครั้งนี้ท่ี
ยังไม่ได้มีการลงมติรับรองรายงานการประชุมไปใช้ก่อนตามที่เลขานุการสภาเสนอ  
โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี)  

 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ เอกฉันท์ ด้วยเสียง 11 เสียง (รวมประธานสภาฯ),         
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- (ลาป่วย 1 คน) เห็นชอบให้น ารายงานการ
ประชุมสภาในวันนี้ ที่ยังไม่ได้มีการรับรองรายงานการประชุม ไปประกอบเอกสาร
การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไปก่อนเฉพาะกาลนี้ เท่านั้น 

 
วาระท่ี 5  วาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

นางอ าไพ อวนศรี  - ตามท่ีนายกฯ ได้รับหนังสือค าร้องทั่วไปจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ว่า 
นายกเทศมนตรีฯ     ให้มีการขุดลอกล าเหมืองบ้านปันง้าว ตั้งแต่บ้านนายรอด ค าตา เป็นต้นไป ซึ่งตอนนี้

จากสภาพความเป็นจริง ได้มีการล้อมเหมืองเป็นพ้ืนที่บ้านไปแล้วบางหลัง หากว่า
เทศบาลจะไปขุดลอก ซึ่งหารือกับทางฝ่ายบริหารและกองช่างว่า การขุดลอกจะต้อง
เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวบ้านบ้านปันง้าวทั้งหมด ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้ น าหมู่บ้าน 
และผู้ที่อยู่รอบข้าง หากจะน างบประมาณไปลง โดยการสอบเขต หากสอบเขตแล้ว
เหมืองไปอยู่ในบ้าน เจ้าของบ้านยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ แต่หากไม่มีการสอบ
เขตเทศบาลจะถือว่าท าผิดค่ะ และหากที่ที่จะขุดลอกล าเหมืองเป็นที่เอกชนก็ต้องให้
เขาทราบด้วย และหากเทศบาลน างบประมาณไปท าแล้วมีผู้ร้องเรียน ถือว่าผิดค่ะ   
แต่หากไม่มีปัญหา เทศบาลก็จะท าให้แน่ค่ะ  เพราะสงสารชาวบ้าน น้ าท่วมทุกปีค่ะ 
นายกฯ จึงขอหารือร่วมกันค่ะ 

 

นายทวิช จ าปาวัน  - สืบเนื่องจากท่านนายกฯ ได้กล่าว การขุดลอกล าเหมืองบ้านปันง้าว บริเวณ       
หลังบ้านท่านประธานสภาไปถึงบ้านใต้  จากการไปส ารวจดูสภาพความเป็นจริง ก็มี
สภาพตื้นเขิน แต่ล าเหมืองบางจุดก็เห็นเป็นล าเหมือง บางจุดก็ไม่เห็นเป็นล าเหมือง 
ชาวบ้านจะรุกล้ าหรือไม่ ผมไม่สามารถทราบได้ เพราะเอกสารในมือเราไม่มีเลย      
ณ วันที่ผมไปส ารวจเบื้องต้น สัปดาห์ที่แล้วผมได้ลงพ้ืนที่กับหัวหน้าวีระ ซึ่งสภาพ
พ้ืนที่จะมีบ้านหลังหนึ่ ง ได้ก่อสร้างซิ้ งค์ท าครัว ต่อเติมเป็นห้องครัว วางท่อ            
ในลักษณะความเป็นจริง หากจะท าการขุดลอกต้องเห็นสภาพเป็นเหมืองก่อน หาก  
ไปท าโดยพละการ โดยไม่มีข้อมูลของล าเหมืองว่ามีขนาดกว้าง ยาวเท่าไหร่ อาจจะ
เกิดการทะเลาะวิวาทกับชาวบ้านได้ อีกประการหากขุดลอกล าเหมืองแล้วจะคืน
สภาพห้องครัวให้กับเจ้าของบ้านไม่ได้ เพราะงบประมาณในส่วนนี้เป็นการใช้ 






